



ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา

.....
ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือ ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๓/ว ๙๖๐ ลงวันที่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจ้งยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง นั้น

จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน เพื่อขอรับเงิน
ประจำตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑. นางเกศจรินทร์ จันทะคัด ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับ
ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๑๘๐๐ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับ
ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๑๘๐๐ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ผลงานที่ส่งประเมิน เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำที่บ้าน :
กรณีศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน เรื่อง เครือข่าย อสม.เชี่ยวชาญ ตรวจคัดกรองผู้ป่วย
เบาหวานในชุมชน

๒. นางสาวกนกวรรณ โพธิ์ชัยหล้า ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับ
ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๒๘๗๐ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลโพธิ์ชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ร้อยเอ็ด เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๒๘๗๐ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลโพธิ์ชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ผลงานที่ส่งประเมิน เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก : กรณีศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

๓. นางพัชรินทร์ พิงสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับ
ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๒๐๖๙ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลโพธิ์ชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อ
ขอรับเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่
๘๒๐๖๙ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลโพธิ์ชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ผลงานที่ส่งประเมิน เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคหอบหืด : กรณีศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน เรื่อง การให้สุขศึกษาผู้ป่วยและญาติโดยจัดทำ
แผ่นพับแนวทางการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคหอบหืด


๔. นางภัทรีพร ภูมิฐาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๕๔๐๑ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลโพธิ์ชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๕๔๐๑ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลโพธิ์ชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ผลงานที่ส่งประเมิน เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ :
กรณีศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน เรื่อง การส่งเสริมผู้ป่วยโรคเบาหวานเพื่อป้องกัน
การเกิดภาวะแทรกซ้อน

หากท่านผู้ใดเห็นว่า ข้าราชการดังกล่าว เป็นผู้มีความสมบัติไม่เหมาะสมที่จะประเมินผลงาน
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา สามารถที่จะทำการทักท้วงต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลงานได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายอนุสรณ์ แก้วกัจจาล)
ผู้ว่าการจังหวัดร้อยเอ็ด